
 

 
 

ก ำหนดกำรสัมมนำ 
เรื่อง “การถ่ายโอน รพ.สต. และภารกิจปฐมภูมิ  

จากกระทรวงสาธารณสุข ไปยัง อบจ. จะไร้รอยต่ออย่างไร 
จัดโดย  

คณะกรรมำธกิำรกำรสำธำรณสุข วุฒิสภำ 
วันพุธที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๕ 

ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ นำฬิกำ 
ณ ห้องประชุม ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหำนคร 

------------------------------------------- 
 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา  ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ นาฬิกา  พิธีเปิด 
  - กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นำยแพทย์เจตน์  ศิรธรำนนท์  

       ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข วุฒสิภำ  

๐๙.๑๕ – ๑๑.๑๕ นาฬิกา   -  อภิปรายหวัข้อ “กำรถำ่ยโอน รพ.สต. และภำรกิจปฐมภูมิ จำกกระทรวงสำธำรณสุข  
  ไปยัง อบจ. : กำรเตรียมควำมพร้อมกำรจดับรกิำรร่วมกัน และปัญหำอุปสรรค 
  ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็น ดังน้ี 
  ๑. การจดัระบบบริการปฐมภูมิในจงัหวดั และแนวทางในการริหารอตัราก าลงัภายในจังหวดั 
  ๒. การจัดสรรงบประมาณ 
  ๓. การจัดระบบยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทีเ่กี่ยวข้องในจังหวดั 
  ๔. ระบบข้อมูล และการรายงานผลการด าเนนิงาน 
  ๕. แนวทางการพัฒนาก าลังคน และการนิเทศงาน  
  ๖. การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ภายใต้พระราชบัญญตัิวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  
   พระราชบัญญัตวิิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญตัวิิชาชีพอืน่ ๆ  
   รวมทัง้กลไกการอภิบาลระบบ และการก ากับตดิตาม ประเมินผล 
  โดย  
   ๑) จังหวัดระยอง 
    - นายสุนทร เหรียญภูมกิารกิจ   นายแพทย์สาธารณสขุจังหวดัระยอง  
       หรือผูแ้ทน 
    - นายปิยะ  ปติุเตชะ   นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดัระยอง  
       หรือผูแ้ทน 
   ๒) จังหวัดร้อยเอด็ 
    - นายแพทย์ปติิ  ทัง้ไพศาล   นายแพทย์สาธารณสขุจังหวดัร้อยเอด็  
       หรือผูแ้ทน  
    - นายกองค์การบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ด หรือผูแ้ทน 
 

๓) จังหวดั ... 
 



๒ 
 
 

 
 

   ๓) จังหวัดพิษณุโลก 
    - นายแพทย์ไกรสุข  เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสขุจังหวดัพิษณุโลก  
       หรือผูแ้ทน  
    - นายมนต์ชัย  ววิัฒน์ธนาฒย์  นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดัพิษณุโลก  
       หรือผูแ้ทน 
   ๔) จังหวัดสุพรรณบุร ี
    - นายรัฐพล  เวทสรณสธุ ี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมปอ้งกนั)  
     ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสุพรรณบรุ ีหรือผูแ้ทน 
    - นายบุญช ู จนัทร์สวุรรณ นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี หรือผูแ้ทน  

๑๑.๑๕ – ๑๒.๑๕ นาฬิกา  อภิปรำยและให้ควำมเห็น ประเด็น “กำรเตรยีมควำมพร้อม และปัญหำอุปสรรค 
กำรถ่ำยโอน รพ.สต. และภำรกิจปฐมภูมิ จำกกระทรวงสำธำรณสุข ไปยัง อบจ.”  

  โดย 
  ๑. นายสุระ  วิเศษศกัดิ ์ รองปลดักระทรวงสาธารณสุข หรือผูแ้ทน 
     ๒. นายโกเมนทร์  ทิวทอง  รองผู้อ านวยการส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
      หรือผูแ้ทน 
  ๓. นายเฉลมิพล  เพ็ญสูตร  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ หรือผู้แทน 
  ๔. นายจเด็จ  ธรรมธัชอาร ี เลขาธกิาร สปสช. หรือผู้แทน 
  ๕. นายประยูร  รตันเสนีย ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรอืผู้แทน 
  ๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศรี  เผ่าสวัสดิ ์ นายกแพทยสภา หรือผู้แทน 
  ๗. นายสุชิต  พูลทอง นายกทันตแพทย์สภา หรือผูแ้ทน 
  ๘. นายเลอพงศ ์ ลิ้มรัตน์  ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอน 
      ด้านสาธารณสุขใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
      หรือผูแ้ทน 

ผู้ด ำเนินรำยกำร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญส่ง  ไข่เกษ  โฆษกคณะกรรมำธกิำร 

๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐  นาฬิกา  รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา  กำรแลกเปลีย่นควำมคิดเหน็เพ่ือน ำไปสู่ข้อสรุป   

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา  พิธีปิดการสัมมนา โดย นำยแพทย์เจตน์  ศิรธรำนนท์ 
   ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข วุฒิสภำ 

 
------------------------------------------- 

 
หมายเหต ุ -  ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 -  อาหารว่างจัดให้รับประทานในหอ้งสัมมนา 



 
 

 
โครงการสัมมนา 

เรื่อง “การถ่ายโอน รพ.สต. และภารกิจปฐมภูมิ  
จากกระทรวงสาธารณสุข ไปยัง อบจ. จะไร้รอยต่อไดอ้ย่างไร” 

จัดโดย  
คณะกรรมาธกิารการสาธารณสุข วุฒิสภา 

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ 
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา 

ณ ห้องประชุม ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 
     

 

๑. ชื่อโครงการ   
  สัมมนาเรื่อง “การถ่ายโอน รพ.สต. และภารกิจปฐมภูมิ จากกระทรวงสาธารณสขุ      
ไปยัง อบจ. จะไร้รอยต่อไดอ้ย่างไร” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยการด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้มีการถ่ายโอน รพ.สต. จ านวน ๓,๒๖๓ แห่ง  
ไป อบจ. จ านวน ๔๙ อบจ. รวมถึงเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๑,๙๒๘ คน ซึ่งการถ่ายโอนครั้งนี้ เป็นการถ่ายโอน
ทั้ ง รพ.สต. และภารกิจปฐมภูมิจากกระทรวงสาธารณสุขไปยัง อบจ. ครั้งส าคัญ  เนื่ องจาก 
เป็นการถ่ายโอนไป อบจ. ครั้งแรก และถ่ายโอนพร้อมกันจ านวนมาก โดยที่ผ่านมาเป็นการถ่ายโอน 
ไปยัง อบจ. และเทศบาล จ านวนเพียง ๘๔ แห่ง เท่านั้น จึงยังไม่มีต้นแบบแนวทางที่ชัดเจนในการถ่ายโอน 
ไป อบจ.  นอกจากนี้  การถ่ายโอน รพ.สต. จ านวน ๓,๒๖๓ แห่งนี้  ที่ เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๗๑๔ แห่ง ซึ่งจะต้องด าเนินการ 
ให้เป็นไปหลักเกณฑ์ของหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งด้านคุณภาพมาตรฐาน บุคลากร และบริการ 
  จากการศึกษาและติดตามการถ่ายโอนดังกล่าวในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
วุฒิสภา ได้แสดงความห่วงใย โดยได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นว่า  
การถ่ายโอน รพ.สต. จ านวนมากทันทีในคราวเดียวกัน จะต้องมีแผนและขั้นตอนเตรียมการรองรับ 
ทั้งในด้านการบริหารจัดการก าลังคนให้เพียงพอ มีรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ/การตามจ่าย/ 
การจัดระบบยา/เวชภัณฑ์และวัสดุที่ ชัดเจน การรักษาและการส่งต่อที่ควรมีการบูรณาการ 
การด าเนินงานอย่างไร้รอยต่อเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการด าเนินการเพ่ือให้มี 
การรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร รพ.สต. ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ  
เวชกรรม/วิชาชีพทันตกรรม และพระราชบัญญัติวิชาชีพอื่น ๆ ตลอดจนกลไกการอภิบาลระบบ และ
การก ากับติดตาม ประเมินผล  
  ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงมีความเห็นว่า การถ่ายโอนครั้งนี้ ซึ่งเป็นการถ่ายโอน รพ.สต. 
จ านวนมากในคราวเดียวกัน และด าเนินการในระยะเวลาอันสั้นมาก โดยจะมีผลทันทีในวันที่ ๑ ตุลาคม  
 



๒๕๖๕ นี้ แต่ยังไม่มีแผนและขั้นตอนที่ชัดเจนในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังไม่มีการถอดบทเรียน
การถ่ายโอน รพ.สต. ไปยัง อบจ. มาก่อน ซึ่งประเด็นดังกล่าว คณะกรรมาธิการได้เสนอให้มีการศึกษา
น าร่องเป็นพ้ืนที่ Sandbox ซึ่งอาจใช้พ้ืนท่ีของ รพ.สต. จ านวน ๕๑๒ แห่ง ที่ผ่านการประเมินของส านัก
งบประมาณกับกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เนื่องจากมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจเพ่ือบริการ
ประชาชนที่จะสามารถคงประสิทธิภาพบริการให้ไม่น้อยไปกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นไปตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๕ ก าหนดให้ “รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ...และรัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” 
  อย่างไรก็ตาม เมื่อได้มีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โดยมีการแปรญญัติและเห็นชอบให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้มีการถ่ายโอน รพ.สต. ทั้งหมด
จ านวน ๓,๒๖๓ แห่ง ในคราวเดียวกัน คณะกรรมาธิการจึงมีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะให้การถ่ายโอน 
เพ่ือเปลี่ยนผ่านภารกิจในครั้งนี้ เป็นไปโดยราบรื่นและไร้รอยต่อ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชน  
ซึ่งควรมีการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่จะต้องถ่ายโอนภารกิจ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. ที่ต้องรับภารกิจไปสานต่อให้มี
คุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องไม่น้อยไปกว่าเดิม รวมทั้งต้องบริหารจัดการอัตราก าลังให้เพียงพอ 
จึงควรมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเห็นควร 
ให้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อ เรื่อง “การถ่ายโอน รพ.สต. และภารกิจปฐมภูมิจากกระทรวงสาธารณสุข 
ไปยัง อบจ. จะไร้รอยต่อได้อย่างไร” ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๔๐๔ ชั้น ๔ 
อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบนัปญัหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ข รวมถึงการติดตาม
ความพร้อมของการถ่ายโอน ภารกิจ รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในแต่ละจังหวัด 
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 - การจดัระบบบริการปฐมภูมใินจงัหวดั และแนวทางในการริหารอตัราก าลังภายในจงัหวดั 
 - การจัดสรรงบประมาณ และการตามจ่าย 
 - การจัดระบบยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทีเ่กี่ยวข้องในจงัหวดั 
 - ระบบข้อมูล และการรายงานผลการด าเนนิงาน 
 - แนวทางการพัฒนาก าลังคน และการนเิทศงาน  
 - การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ภายใต้พระราชบญัญตัวิิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
พระราชบัญญัตวิิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญตัวิิชาชีพอืน่ ๆ  
 - กลไกการอภิบาลระบบ และการก ากบัตดิตาม ประเมนิผล 
  ๒. เพ่ือระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้เป็นไป
อยา่งมีคุณภาพ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และไร้รอยต่อ 
  ๓. เพ่ือสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไป
เป็นแนวทางด าเนินการแก้ไปปัญหา และพัฒนาบริการสุขภาพต่อประชาชน 
 
 

- ๒ - 
 



๔. วิธีการด าเนินการสัมมนา  
  ๑. วิทยากรอภิปรายสถานการณ์และความคืบหน้าการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. 
รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางการด าเนินการ และการแก้ไขปัญหา 
 ๒. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ             
 ๔. รวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการสัมมนา  

๕. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย   
  ๑) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา  
  ๒) คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา 
  ๓) คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา 
  ๔) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข/ส านักสนับสนนุระบบ
สุขภาพปฐมภูม ิ
 ๕) ผู้แทนคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
 ๖) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย    
 ๗) ผู้แทน สปสช. 
  ๘) ผู้แทนส านักงบประมาณ         
 ๙) ผู้แทนแพทยสภา         
  ๑๐) ผูแ้ทนทันตแพทยสภา        

๑๑) ผูแ้ทนชมรมนายแพทย์สาธารณสขุจังหวดัแห่งประเทศไทย     
 ๑๒) ผูแ้ทนชมรมสาธารณสขุแห่งประเทศไทย       
 ๑๓) ผูแ้ทนชมรมผู้อ านวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล    
 ๑๔) ผูแ้ทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวดัแห่งประเทศไทย    
 ๑๕) สื่อมวลชน              
๖. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินงาน 
  วันพุธท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ประชุม ๔๐๔ ชั้น ๔  
อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑. ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการสัมมนา เบิกจากงบประมาณของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. ค่าเดินทางและค่าที่พักในการเข้าร่วมสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาเบิกจ่ายงบประมาณจากต้นสังกัด 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา   

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหา และความพร้อม
ของหน่วยงานในการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในแต่ละจังหวัด 
  ๒. ได้รับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. เพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และไร้รอยต่อ 
   ๓. ได้ข้อสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไป
เป็นแนวทางด าเนินการแก้ไปปัญหา และพัฒนาบริการสุขภาพต่อประชาชน 
 

- ๓ - 




